



ที่ วม 92 / 2552

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-6919
โทรสาร 0-2218-6920

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง การจัดงานคืนสู่เหย้าเหมืองแร่ 72 ปี และปิโตรเลียม 25 ปี

เรียน ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่แนบมาด้วย รายละเอียดเบื้องต้นการจัดงานคืนสู่เหย้า และแบบตอบรับเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ดำเนินการการเรียนการสอนผลิตวิศวกรเหมืองแร่และปิโตรเลียม มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งในปี พ.ศ. 2481 โดยจัดตั้งเป็นแผนกวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ก่อน และในปี พ.ศ. 2527 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมเป็นรุ่นแรก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2553 ที่จะถึงนี้ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมจะมีวาระครบรอบ 72 ปี วิศวกรรมเหมืองแร่และธรณีวิทยาเหมืองแร่ และครบรอบ 25 ปี วิศวกรรมปิโตรเลียม นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาฯ ได้ผลิตวิศวกรเหมืองแร่และวิศวกรปิโตรเลียมที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้แก่สังคมไทย ภาควิชาฯ จึงเป็นสถาบันที่สำคัญแห่งหนึ่งของวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

ในวาระที่เป็นโอกาสพิเศษนี้ ภาควิชาฯ และศิษย์เก่า จะจัดงานคืนสู่เหย้าเหมืองแร่ 72 ปี และปิโตรเลียม 25 ปี และได้กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างศิษย์เก่าและรับทราบการพัฒนาภาควิชาฯ ในระยะที่ผ่านมา
2. เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาและฝึกงานของนิสิต และการพัฒนาภาควิชาฯ ซึ่งในระยะที่ผ่านมามีโครงการพัฒนาต่างๆ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างประเทศจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนภาควิชาฯ และจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกคืนสู่เหย้าเหมืองแร่ 72 ปี และปิโตรเลียม 25 ปีขึ้น เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำภาควิชาฯ โดยมอบหมายให้บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระพิเศษดังกล่าว

ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือสนับสนุนจากศิษย์เก่าทุกท่านในกิจกรรมต่างๆ ของการจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ ได้แก่ การสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ การสนับสนุนในงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมทั้งการสนับสนุนในการจัดหารายได้โดยบริจาคให้แก่ภาควิชาฯ โดยตรงซึ่งได้จัดตั้งเป็นกองทุน “ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ตามรายละเอียดข้างต้น และใคร่ขอเชิญชวนให้ร่วมในงานคืนสู่เหย้าดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยพร้อมเพรียงกัน โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

ขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญา มิฆานะ)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม